



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

KỶ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV

Hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn



Đại biểu Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh phát biểu tại hội trường.

Sáng ngày 12/11, phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá: Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ và trách nhiệm cao, với tinh thần đổi mới, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XV trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, xây dựng và đã thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, cùng với các bộ trưởng chịu trách nhiệm trả lời chính, các thành viên Chính phủ có liên quan gồm Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tham gia trả lời, giải trình, làm rõ thêm các nội dung liên quan đến

các nhóm vấn đề chất vấn; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đã có 134 lượt đại biểu tham gia chất vấn, 12 đại biểu đặt câu hỏi đối với Thủ tướng Chính phủ, 24 lượt đại biểu Quốc hội tiến hành tranh luận để làm rõ hơn vấn đề đại biểu quan tâm; trong đó, các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tham gia 12 lượt ý kiến chất vấn và tranh luận trực tiếp đối với Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng; Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đây là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV tiến hành hoạt động chất vấn

(Xem tiếp trang 4)

VŨ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH

Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại thôn Nam Long, xã Tụ Tân (Vũ Thư) và Công ty TNHH May Texhong (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình).



Chiều ngày 12/11, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch tại huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại thôn Nam Long, xã Tụ Tân (Vũ Thư). Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Vũ Thư về việc tổ chức xét nghiệm nhanh trên diện rộng cho người dân, ngay trong chiều ngày 12/11, lực lượng y tế đã thực hiện lấy mẫu test nhanh cho tất cả người dân trong thôn. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh

ủy ghi nhận sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết chống dịch. Đồng chí mong bà con yên tâm, không hoang mang, lo lắng, phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Trước tình hình dịch đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn huyện Vũ Thư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Vũ Thư phối hợp với ngành Y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện nhanh chóng hoàn thành việc test nhanh theo kế hoạch của huyện để sớm phát hiện ca dương tính trong cộng đồng. Sở Y tế liên hệ, đề xuất Bộ Y tế bổ sung ngay vắc-xin phòng Covid-19 tiêm cho toàn bộ người dân trên địa bàn huyện Vũ Thư.

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Công ty TNHH May Texhong (khu công nghiệp Phúc Khánh) và Trường Tiểu học Phú Xuân (thành phố Thái Bình), đồng chí Bí thư Tỉnh

ủy yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, thành phố Thái Bình khẩn trương hoàn thành việc test nhanh cho tất cả công nhân, học sinh ở khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Riêng đối với các phân xưởng, nhà máy của doanh nghiệp có ca dương tính với SARS-CoV-2, đồng chí đề nghị cùng với thực hiện việc test nhanh, yêu cầu doanh nghiệp phải phong tỏa phân xưởng, tất cả công nhân ở lại không được tự ý về nhà để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phải đánh giá đúng tình hình, tổ chức phân loại để có biện pháp cách ly hợp lý. Trường hợp là F1 có nguy cơ cao phải cách ly tập trung theo quy định. Đồng chí yêu cầu thành phố Thái Bình tập trung nhân lực, vật tư, phương tiện cùng với lực lượng y tế khẩn trương tổ chức xét nghiệm cho công nhân tại các khu nhà trọ và doanh nghiệp

có đồng công nhân lao động. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh để kịp thời tháo gỡ.

Chiều ngày 12/11, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại huyện Vũ Thư, Công ty TNHH POONG SHIN VINA, Công ty TNHH Minh Trí Thái Bình (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình). Cùng đi có đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh.

Huyện Vũ Thư hiện có 3 khu cách ly tập trung của huyện đang thực hiện

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN

Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 01

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình thông báo những người liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện, cụ thể như sau:
Phòng cấp cứu 01, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, trong khoảng thời gian từ 12h đến 13h, ngày 11/11/2021.

Bệnh viện thông báo: Tất cả những người đến địa điểm trên, trong khoảng thời gian trên, liên hệ ngay với các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 12/11

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến chiều ngày 12/11, số ca nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 252,7 triệu người, trong đó gần 5,1 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, ngày 12/11, cả nước ghi nhận 8.982 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 8.976 ca ghi nhận trong nước (tăng 831 ca so với ngày 11/11). Việt Nam hiện đã ghi nhận 1.009.879 ca nhiễm Covid-19.

Đến nay, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 96,5 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Số ca nhiễm Covid-19 được điều trị khỏi trong ngày là 10.263 ca, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 đã được điều trị khỏi tính đến nay lên 856.211 ca. Số ca nặng đang điều trị là 3.515 ca.

Tại Thái Bình, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đêm ngày 11/11 và ngày 12/11 ghi nhận 52 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới liên quan đến ổ dịch tại huyện Vũ Thư, một số công ty và các trường hợp nguy cơ sàng lọc tại các bệnh viện.

Tính đến 20 giờ 50 phút ngày 12/11, toàn tỉnh có 10.080 trường hợp F1 và 5.148 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (tính từ ngày 12/10 đến nay) là 23.007 trường hợp.

Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện là 109 bệnh nhân.

Tổng số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 1.698 trường hợp, trong đó 1.533 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 165 trường hợp đang chờ kết quả.

Tính đến 20 giờ 50 phút ngày 12/11, Thái Bình đã thực hiện 1.138.600 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

HOÀNG LÃNH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ:
0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:
0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

Tổng lực ứng phó với dịch Covid-19

(Xem trang 2)



Các doanh nghiệp đang tập trung lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 quyết tâm hoàn thành xét nghiệm trước 24 giờ ngày 12/11/2021.